

Trụ sở Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm do Virus Corona chủng mới

Hội nghị lần thứ 38

Thông điệp từ Thống đốc (ngày 19 tháng 8 năm 2021)

Đã một tuần kể từ khi tỉnh Iwate được ban bố Tình trạng Khẩn cấp.

Khu vực Phố Odori-Morioka, dòng người lưu động đã giảm rõ rệt so với năm ngoái.

Điều đó cho thấy mọi người đang cố gắng thực hiện rất tốt về việc hạn chế di chuyển, tôi rất biết ơn mọi người vì sự hợp tác đó.

Số ca mắc mới của Iwate trên 100.000 người trong tuần trước đã tăng từ 16,5 lên 25,2 ca vào ngày 19 tháng 8 kể từ ngày ban bố Tình trạng khẩn cấp vào ngày 12, điều đó cho thấy rằng tỷ lệ lây nhiễm vẫn trên đà tăng nhanh.

Biến thể Delta chiếm đa số trong số các chủng lây nhiễm tại tỉnh. Biến thể Delta được biết đến với tỷ lệ lây nhiễm cao hơn, ngay cả khi tiếp xúc ít. Điều quan trọng là chúng ta phải thận trọng để “không mang vi-rút vào hoặc ra khỏi nhà của chúng ta”.

Một lần nữa, tôi muốn yêu cầu tất cả cư dân giảm thiểu tiếp xúc với những người khác càng nhiều càng tốt.

Tính đến hôm nay, 19/8, công suất giường bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh ở mức 72%. Đối với Iwate, chúng tôi tiến hành chụp CT và xét nghiệm máu trên những bệnh nhân bị nhiễm bệnh và dưới sự chẩn đoán của bác sĩ, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân cho từng người có các triệu chứng hoặc có nguy cơ trở nên trầm trọng. Về nguyên tắc, chính sách của chúng tôi là không bắt bệnh nhân hồi phục tại nhà, do đó chúng tôi đang tăng cường thêm nhiều cơ sở lưu trú và các cơ sở khác để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của từng bệnh nhân.

Khi tỷ lệ lây nhiễm ngày càng lan rộng sau ngày hôm nay, hệ thống y tế được dự đoán là sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp. Do đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị để đưa ra yêu cầu chính thức với chính phủ quốc gia về việc bổ sung tỉnh Iwate là một trong những khu vực được chỉ định manbo để chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển.

Để chuyển số ca mắc mới từ tăng sang giảm, sự hợp tác từ mỗi công dân là vô cùng quan trọng. Mong các bạn giảm sự tiếp xúc với những người khác, tránh ra ngoài vì

những lý do không cần thiết và không khẩn cấp, và thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự gia tăng của số trường hợp mới.

Học kỳ mới sẽ bắt đầu vào tuần này hoặc tuần sau. Nhiều học sinh sẽ quay trở lại cuộc sống học đường của mình sau một thời gian dài, vì vậy hãy nhớ kiểm tra kỹ các biện pháp an toàn của trường học, chú ý ngay cả trong các hoạt động của câu lạc bộ và cẩn thận trong cuộc sống hàng ngày!

Ngày 19 tháng 8 năm 2021

Thống đốc tỉnh Iwate

Tasso Takuya